

# Sôi nổi phong trào thi đua hướng về ngày hội của các doanh nhân trẻ

Thi đua lao động sản xuất, tích cực nghiên cứu tìm ý tưởng mới, đặt ra mục tiêu phát triển doanh nghiệp là hoạt động của các doanh nhân trẻ Thái Bình chào mừng Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Các doanh nhân trẻ tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất và Năng Lượng Xanh Trình Thiên Lan (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình) chuyên kinh doanh, tư vấn, thi công, lắp đặt

tấm pin năng lượng mặt trời áp mái, máy biến tần, pin tích trữ điện và thiết bị điện gió. Giám đốc Công ty Trình Thiên Lan chia sẻ: Hơn 1 tháng nay tất cả anh em

pin năng lượng mặt trời cho một doanh nghiệp khách hàng. Nghe tôi hỏi Công ty nay vắng người thế, anh Trình chia sẻ: Hơn 1 tháng nay tất cả anh em đi làm và ở lại công trình.

Chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực tập trung thi công, lắp đặt thiết bị cho các khách hàng là hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định. Ban lãnh đạo Công ty cũng như anh em công nhân đều đặt ra mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp bà con, doanh nghiệp sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và tiết kiệm chi phí tiền điện. Đây cũng là phong trào, phần việc mà chúng tôi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch VTB (xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng), những ngày này nhộn nhịp hoạt động sản xuất bởi đang vào vụ thu hoạch lúa mùa. Gần 8ha lúa các giống BC15, TBR225, ST25 và lúa tím thảo được đã chín vàng. Thu hoạch tới đâu Công

ty đưa về sấy khô, xay xát, chế biến và đóng gói cung cấp ra thị trường ngay tới đó. Chị Nguyễn Lan Anh, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty của chúng tôi chuyên sản xuất, chế biến nông sản gắn với du lịch trải nghiệm. Ngoài diện tích thâm canh lúa theo mô hình organic, Công ty đang trồng để khai thác, bảo tồn giống mít dai vàng đặc sản của địa phương và một số giống cây ăn quả, cây dược liệu khác trên diện tích gần 3ha. Mục tiêu của Công ty là tạo ra bộ sản phẩm bao gồm vật thể và phi vật thể để cung cấp tới người tiêu dùng, chủ yếu là khách du lịch thích trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.

Để thực hiện khát vọng đó, hiện nay chị Lan Anh đang tiếp tục vận động bà con tích tụ ruộng đất, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất lúa và rau màu theo tiêu chuẩn organic. Đồng thời, chị cũng đang thiết kế tạo ra điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước với bộ sản phẩm nông sản sạch, trải nghiệm làng nghề bánh cơ, tham quan di tích lịch sử và thưởng thức nghệ thuật chèo, múa rối nước truyền thống. Chị cho biết thêm: Chúng tôi đang tích cực hoàn thiện hồ sơ và các bước chuẩn bị để thành lập Hợp tác xã Daza Eco Farm nhằm tạo ra hệ sinh thái giúp bà con nông dân địa phương làm giàu

từ sản phẩm nông nghiệp sạch tại chỗ và giàu lên từ dịch vụ du lịch trải nghiệm. Không riêng hai doanh nghiệp nói trên, khí thế lao động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh đang trở thành phong trào sôi nổi ở các doanh nghiệp do doanh nhân trẻ quản lý. Ở mỗi lĩnh vực hoạt động, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đều phát động những phong trào thi đua thiết thực vừa giúp doanh nghiệp phát triển, mang lại lợi ích cho người lao động vừa tạo ra khí thế hào hứng chào mừng Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Anh Vũ Đức Đông, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết: Hướng về ngày hội của các doanh nhân trẻ, thời gian qua, ngoài phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã vận động các doanh nhân trẻ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hỗ trợ nhau khởi nghiệp, tham gia hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng. Tất cả doanh nhân trẻ đều mong muốn được đóng góp sức lực, trí tuệ để Đại hội thành công tốt đẹp. Đây cũng là dịp để chúng tôi kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh, tạo ra diễn đàn chia sẻ, cơ hội hợp tác đầu tư, giúp doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**KHÁC DUẤN**

## ▶ QUỲNH PHỤ 9 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 497.261 triệu đồng

Từ đầu năm đến nay, công tác cho vay vốn triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ luôn được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền để người dân được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Theo tổng hợp của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, đến ngày 30/9, tổng dư nợ toàn huyện 497.261 triệu đồng, đạt 97,95% kế hoạch giao. Việc sử dụng vốn tập trung triển khai một số chương trình an sinh xã hội. Cụ thể, chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ 14.842 triệu đồng, hộ cận nghèo dư nợ 20.107 triệu đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường dư nợ 178.754 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo dư nợ 238.790 triệu đồng; cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở dư nợ 211 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dư nợ 5.970 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm dư nợ 29.269 triệu đồng...

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

**NGUYỄN CƯỜNG**

## ▶ THÁI THỤY Phấn đấu gieo trồng 5.000ha cây màu vụ đông

Tính đến ngày 26/10, toàn huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn thành thu hoạch 12.850ha lúa mùa, đạt 100% diện tích, năng suất ước đạt 60 tạ/ha. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, các xã, thị trấn trong huyện tập trung gieo trồng cây màu vụ đông. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 4.000ha cây màu vụ đông gồm: 700ha hành tỏi, gần 600ha ngô, 250ha ớt, gần 500ha khoai lang và khoai tây, hơn 400ha dưa bí, hơn 1.500ha rau màu các loại.

Để hoàn thành mục tiêu gieo trồng trên 5.000ha cây màu vụ đông, ngành nông nghiệp huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa bàn huyện làm tốt việc quy hoạch vùng, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với từng chân đất để đạt năng suất cao. Đồng thời, ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất cây vụ đông để các địa phương, hộ nông dân đầu tư thêm kinh phí, mở rộng tối đa diện tích trồng cây vụ đông năm 2022.

## 90% đàn gia súc được tiêm vắc-xin phòng bệnh vụ thu đông năm 2022

Kết thúc đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2022, ban chăn nuôi và thú y các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tiêm gần 40.000 liều vắc-xin các loại, đạt 90% tổng đàn gia súc trong diện tiêm phòng.

Cụ thể, các địa phương đã tiêm được gần 14.000 liều vắc-xin dịch tả lợn, gần 9.000 liều phó thương hàn, gần 8.000 liều tụ cầu, hơn 6.000 liều lở mồm long móng, hơn 1.000 liều tụ huyết trùng trâu, bò, hơn 400 liều bệnh dại cho đàn chó, mèo.

Đối với vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm, các địa phương tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động mua vắc-xin và tự tiêm cho đàn gia cầm của gia đình. Công tác tiêm phòng được sự quan tâm chỉ đạo từ huyện đến cơ sở nên trong quá trình triển khai, thực hiện bảo đảm an toàn, không có gia súc, gia cầm phản ứng nặng sau tiêm. Sau đợt tiêm phòng đại trà vụ thu đông, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới tái đàn và đến tuổi tiêm phòng, đồng thời thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường nhằm ngăn nguồn bệnh vào môi trường chăn nuôi.

**TRẦN TUẤN**

**NGUYỄN TRIỆU**

# Thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm

Từ hai bàn tay trắng, nhờ quyết tâm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Đỗ Văn Huấn, sinh năm 1982, ở xã Liên Hoa (Đông Hưng) đã vượt qua nghịch cảnh của cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay

trên mảnh đất quê hương. Vung nắm thức ăn cho đàn cá, anh Huấn bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đầu khởi nghiệp đầy gian truân. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào

ruộng khoán, anh Huấn không cam chịu đói nghèo, quyết tâm thay đổi cuộc sống. Rời ghế nhà trường, anh buôn bán nhiều năm ở Hà Nội với nghề xây dựng những mong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình. Sau khoảng

thời gian dài dãi nắng dầm mưa mà đời sống cũng chẳng khá hơn, anh quyết định về quê, gần bó với nghề nông truyền thống của gia đình để biến giấc mơ đổi đời thành hiện thực.

Năm 2011, anh Huấn mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mua máy cày trị giá 270 triệu đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau gần 1 năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", cả công việc và thu nhập dần khá lên nhưng không may vợ anh ốm nặng, anh phải chạy vạy khắp nơi để có tiền điều trị cho vợ, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Không đành lòng nhìn cảnh vợ con chịu khổ, anh càng thêm quyết tâm làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, nuôi con ăn học. Nhận thấy việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giúp giảm nhân công, giảm chi phí, là hướng đi tất yếu, anh lập tức nắm lấy cơ hội, tiếp tục vay vốn ngân hàng đầu



Anh Đỗ Văn Huấn đầu tư máy gặt phục vụ sản xuất của gia đình cùng bà con trong và ngoài xã.

tu mua máy gặt đập liên hoàn trên 600 triệu đồng về phục vụ bà con và gia đình. Chính điều đó đã đưa cuộc đời anh sang trang mới, tươi sáng hơn. Chia sẻ về quyết định có phần hơi "liều" của mình, anh Huấn cho biết: Nhiều người cũng khuyên ngăn tôi vì số tiền đầu tư quá lớn, rủi ro cao nhưng nếu không làm thì cuộc sống gia đình tôi sẽ mãi khó khăn, túng thiếu, vừa không có tiền trả nợ vừa không có tiền chữa bệnh cho vợ. Lúc đầu mới bắt tay vào làm có không ít khó khăn song nhờ học hỏi từ anh em, bạn bè và được bà con tin tưởng nên công việc dần ổn định và mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Tôi đã có kinh phí để chữa bệnh cho vợ, lo cho 2 con ăn học đầy đủ.

Có trong tay máy móc hiện đại cùng bản tính chịu khó, anh Huấn tiếp tục tích tụ 4ha đất ruộng để cấy lúa hàng hóa. Năm 2017, khát vọng làm giàu đã thôi thúc anh mở rộng sang lĩnh vực chăn nuôi. Anh chia sẻ: Để phát triển chăn nuôi thành công, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu sách báo và xem các chương trình hướng dẫn kỹ thuật dành cho nhà nông trên truyền hình. Khi có kiến thức

trong tay, tôi chuyển đổi 1ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao, nuôi cá trắm giống. Đến nay 2 ao cá của gia đình mỗi năm xuất bán khoảng 6 tấn cá giống, doanh thu đạt 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi còn nuôi đàn bò sinh sản trị giá 160 triệu đồng. Trừ mọi chi phí, gia đình tôi thu lãi khoảng 500 triệu đồng/năm.

Ông Ngô Văn Vịnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Hoa cho biết: Anh Đỗ Văn Huấn là tấm gương vượt khó, dám nghĩ dám làm điển hình của xã Liên Hoa. Quyết tâm của anh đã tạo động lực cho nhiều thanh niên trong xã học tập và noi theo. Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, anh Huấn còn góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương. Mặc dù đã gặt hái được thành công trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhưng anh Huấn cùng nhiều hội viên khác vẫn gặp khó khăn về vốn. Thời gian tới, Hội sẽ tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ để hội viên tiếp cận nhiều nguồn vốn, đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi.

# ĐỂ BẢO VỆ ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trong thời điểm chuyển mùa, huyện Tiên Hải đã tích cực tuyên truyền, có nhiều giải pháp ứng phó với tác động bất lợi của thời tiết, chủ động triển khai tiêm vắc-xin cho đàn vật nuôi.

Cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn huyện, anh Vũ Tiến Dũng, xã Nam Hải đã chủ động thời gian chăm sóc, phòng dịch cho hơn 400 con gà choai. Anh cho biết: Hiện nay, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, gà dễ mắc bệnh phổi, hen suyễn, các bệnh về đường tiêu hóa dẫn đến bị chết hoặc còi cọc, chậm lớn. Bởi vậy, ngay từ khi tái đàn vào tháng 8, ngoài lựa chọn kỹ càng con giống, tôi luôn chú trọng vệ sinh, khử trùng chuồng trại và tiêm đầy đủ vắc-xin phòng bệnh cho gà, đồng thời che chắn chuồng trại, thả bạt để tránh gió lùa, dèm

lót được thay thường xuyên để giữ ấm và tránh ẩm ướt. Ông Trần Thế Lục, xã Đông Xuyên chia sẻ: Khi địa phương tuyên truyền về thời điểm tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông, tôi đã đăng ký với Ban Chăn nuôi và Thú y xã để bố trí thời gian tiêm phòng cho đàn lợn. Ngoài ra, tôi thường xuyên rắc vôi bột vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng để đàn vật nuôi khỏe mạnh, tránh được dịch bệnh. Nhờ thực hiện tốt khâu phòng, chống dịch nên nhiều năm qua, chưa năm nào dịch bệnh làm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi của gia đình.

Bà Lê Thị Phương Lan,

Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiên Hải cho biết: Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Do đó, huyện Tiên Hải thực hiện đồng bộ các biện pháp tiêm phòng, ngăn chặn, khống chế dịch hại động vật, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, phát triển ổn định ngành chăn nuôi bền vững. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện, được sự tuyên truyền và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn từ huyện đến cơ sở, ý thức phòng dịch, kinh nghiệm chăm sóc đàn vật nuôi của các hộ dân đã được nâng lên rõ rệt. Hầu

hết các hộ đã xây dựng chuồng trại kiên cố, che chắn cẩn thận khi thời tiết giao mùa, đặc biệt những tháng cuối năm. Tiên Hải hiện có tổng đàn trâu, bò, dê 4.048 con, lợn 38.000 con, gia cầm 1,1 triệu con. Đến thời điểm này, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã triển khai, thực hiện tốt việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ thu đông. Lên kế hoạch sau khi tiêm phòng, lấy mẫu huyết thanh gia súc đã tiêm phòng vắc-xin để đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng tại các địa phương. Sau đợt tiêm phòng đại trà, huyện còn tuyên truyền tiêm phòng bổ sung vào trung tuần hàng tháng

cho đàn vật nuôi tái đàn, đến tuổi tiêm phòng. Phân công các bộ phận trách các địa phương, tăng cường đi cơ sở đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn kỹ thuật tiêm phòng. Kết quả, đến nay huyện đã tiêm vắc-xin cho tổng đàn gia súc, gia cầm: 10.600 liều dịch tả lợn, 4.605 liều tụ cầu, 5.730 liều phó thương hàn, 5.300 liều lở mồm long móng, 1.130 liều tụ huyết trùng trâu, bò...

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện khuyến cáo người dân tăng cường tiêu độc khử trùng tại các khu chăn nuôi, nơi tập trung mua bán động vật và sản phẩm động vật, những

nơi có nguy cơ dịch bệnh cao. Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình tái đàn chăn nuôi an toàn sinh học. Người chăn nuôi cần khi dịch xâm nhập vào địa bàn; hướng dẫn các

hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Người chăn nuôi cần thực hiện tốt 5 khâu: Tăng cường chăm sóc, nuôi

dưỡng, thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh, chủ động tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc-xin, thường xuyên theo dõi đàn vật nuôi, tăng cường quản lý chuồng trại.

**MANH THẮNG**



Mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học góp phần bảo vệ đàn vật nuôi trước dịch bệnh.